

**THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT TRONG  
CHUỖI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DU LỊCH, THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA  
“Nha Trang – Chào hè 2022”**

*(Kèm theo Công văn số /STTTT-TTBCXB ngày 03/6/2022 của  
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa)*

“*Nha Trang - Chào hè 2022*” là hoạt động nổi bật trong dịp hè, như lời chào mời đặc biệt đến tất cả du khách. Đến với Nha Trang - Khánh Hòa năm nay du khách không chỉ chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh, những công trình di tích nghệ thuật, những đặc trưng văn hóa rất khác biệt, đắm mình vào sóng nước biển trong xanh, trải nghiệm những hoạt động lý thú trên biển, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương mà du khách còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc biệt, đa dạng, phong phú, tạo được những ấn tượng đẹp, những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên. Để rồi đến hẹn lại lên, những mùa hè tiếp theo Nha Trang – Khánh Hòa sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của mỗi du khách.

“Nha Trang – Chào hè 2022” với 34 hoạt động được tổ chức trải đều trong 3 tháng 6, 7, 8/2022. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến các hoạt động chính được tổ chức tập trung từ ngày 03/6 đến 05/6/2022 với nội dung đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn như sau:

**LỄ HỘI ÂM NHẠC OCEAN HOLIC NHA TRANG 2022**

*- Thời gian: Từ ngày 03/6 đến 05/6/2022.*

*- Địa điểm: Sân bóng Thanh niên, đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên,  
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.*

Lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022 - nơi hội tụ của những người yêu biển và đam mê giai điệu âm nhạc hiện đại sáng tạo; với sự tham gia của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, những tiết mục được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại đem đến sự sôi động, mới lạ, dự kiến thu hút hàng ngàn khán giả đến với chương trình.

Lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022 hứa hẹn thật sự là sân chơi thú vị cho khán giả nhất là đối tượng các bạn thanh thiếu niên và là hoạt động sôi nổi, có sự tương tác tốt trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tỉnh Khánh Hòa “Nha Trang – Chào hè 2022”.

Ngoài chương trình biểu diễn chính nhạc (DJ) sôi động hàng đêm, còn có các hoạt động hưởng ứng như: Nhảy đồng diễn flashmod với sự tham gia của 200 người dân và du khách vào lúc 07h00 ngày 03/6/2022; Hoạt động đi bộ dọn vệ sinh trên bãi biển vào lúc 06h30 ngày 05/6/2022; Trình diễn mô-tô nước, dù lượn...

Song song đó, nhằm xúc tiến quảng bá du lịch cho Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, đơn vị tổ chức phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện không gian trưng bày, triển lãm tranh và mẫu vật các sinh vật biển, đặc biệt hàng

ngày sẽ tổ chức giới thiệu Bảo tàng Hải dương học Nha Trang thông qua hoạt động tìm hiểu về đại dương, chiếu phim và thuyết minh.

Không gian trưng bày nghệ thuật sắp đặt giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Lễ hội Cầu Ngư Khánh Hòa” được thực hiện trong chương trình với mục đích tôn vinh giá trị văn hóa tinh Khánh Hòa. Ngoài không gian nghệ thuật sắp đặt, vào lúc 16h00 hàng ngày, du khách có thể trải nghiệm tương tác thông qua hoạt động tái hiện Lễ Cầu Ngư và tham gia cùng nhóm Hồ Bá trạo với sự dẫn dắt, thuyết minh của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức chương trình, Công ty TNHH Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa thành lập lực lượng tình nguyện viên để điều phối và hỗ trợ người tham gia các hoạt động trong Lễ hội Ocean Holic Nha Trang 2022.

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT VĂN HÓA DÂN GIAN KHÁNH HÒA**

### **“Đêm sắc màu huyền diệu”**

- Thời gian: Từ 20h00, ngày 03 tháng 6 năm 2022 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lần đầu tiên các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc tỉnh Khánh Hòa sẽ hội tụ trên cùng không gian nhưng sẽ mang đầy hơi thở đương đại dựa trên tổ hợp những câu chuyện văn hóa bản địa đặc sắc, kết hợp với các thủ pháp nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, xiếc, trình diễn ánh sáng.

Với mục tiêu mở rộng, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, “Đêm sắc màu huyền diệu” nhằm tôn vinh, góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương Khánh Hòa; tạo không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch đến với tỉnh trong dịp hè 2022.

Trong không gian nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa giá trị văn hóa dân gian và nghệ thuật đương đại kéo dài trong 90 phút, chương trình sẽ khắc họa những nét văn hóa dân gian của tỉnh Khánh Hòa như: Lễ hội Cầu Ngư ở Khánh Hòa, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang, Lễ Bỏ mả của người Raglai, Nghệ thuật “Bàì chòi” – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Chương trình sẽ đem đến cho khán giả một không gian hòa quyện giữa dấu ấn văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại, khi mà Dân ca khu V sẽ được kết hợp với thể loại nhạc Rap đầy phóng khoáng; nhạc cụ dân tộc truyền thống cùng nhạc cụ hiện đại sẽ biến tấu những giai điệu âm nhạc phảng phất hơi thở dân gian nhưng cũng phù hợp đồng điệu với nhịp sống hiện đại; Nghệ thuật xiếc Tre với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ cơ thể của diễn viên đem đến màn trình diễn mãn nhãn đặc tả rõ nét văn hóa vùng đất Khánh Hòa...

Chương trình có sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc: Nhóm MTV, Hiền Thục, Cao Công Nghĩa, Võ Hạ Trâm, Quốc Đại, Hồ Tuấn Phúc, Lê Mỹ Như, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, Hoàng Tahi, Trịnh Mi Vân; các Rapper: T-One, GoldK, L.C, Y.O; các vũ đoàn: ABC, The Sun đến từ TP. Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ, diễn

viên của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh KTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và được Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình, đưa tin.

## **ĐÊM HỘI THỜI TRANG**

### **“Sắc biển”**

*- Thời gian: Từ 20h00, ngày 04 tháng 6 năm 2022 (Thứ Bảy).*

*- Địa điểm: Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.*

Đêm hội thời trang “Sắc biển” là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tỉnh Khánh Hòa “Nha Trang – Chào hè 2022”. Trong chương trình, vẻ đẹp của biển, đảo được khắc họa đậm nét như một lời tri ân, niềm tự hào về quê hương Khánh Hòa. Chương trình qua sự dẫn dắt của MC Anh Quân và MC Thư Đình – Á hậu Điện Ảnh 2015 sẽ đưa khán giả vào không gian âm nhạc mang màu sắc lung linh của đại dương với các tiết mục trình diễn bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế: Đinh Văn Thơ, Nam Phong, Thượng Gia Kỳ, Dexnol và Tuấn Huỳnh; cùng với đó là phần múa được dàn dựng công phu kết hợp với những tạo hình đẹp mắt của nhóm xiếc đến từ TP. Hồ Chí Minh. Không gian âm nhạc do các ca sĩ: Nguyễn Vũ, Quốc Đại, Lưu Hiền Trinh, Triệu Long qua bàn tay của DJ V.A sẽ đưa người nghe đến với những cung bậc cảm xúc của tình yêu được bắt nguồn từ biển với những giai điệu mượt mà, nhưng nhớ, vẽ nên hình ảnh về một vùng biển đảo đầy sức sống, nghĩa tình.

Tổng thể chương trình là sự hòa quyện giữa những tiết mục ca múa nhạc và những trang phục được thiết kế mang đậm màu sắc biển, đảo Nha Trang - Khánh Hòa. Chương trình có những tiết mục thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng về biển đảo nơi đầu sóng ngọn gió; những thiết kế xuất phát từ cảm hứng rung cảm, từ những lời gọi mời về phố biển thân thương. Đan xen giữa những tiết mục biểu diễn là những màn giao lưu, tương tác với khán giả để khuấy động không khí của chương trình. Những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình yêu biển cả, quê hương giữa những ngày phố biển Nha Trang đang rạo rực với các sự kiện, hoạt động của Chương trình “Nha Trang – Chào hè” đã hun đúc thêm tình yêu của mỗi người đối với biển, đảo quê hương.

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT NHA TRANG CHÀO HÈ**

### **“Nha Trang rực rỡ những sắc màu”**

*- Thời gian: Từ 20h00, ngày 05 tháng 6 năm 2022 (Chủ nhật).*

*- Địa điểm: Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.*

Chương trình như tiếp lời mời gọi du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa. Với chủ đề “Nha Trang rực rỡ những sắc màu”, đêm diễn gồm hai phần nội dung chính. Phần một được khéo léo biên tập, xâu chuỗi các tác phẩm và dàn dựng trên hình thức nhạc kịch musical do Nhóm kịch Idecaf – TP. Hồ Chí Minh thể hiện. Phần

hai là những tiết mục sôi động, hiện đại với sự đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp với các hiệu ứng sân khấu sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các ngôi sao ca nhạc: Võ Hạ Trâm, Nguyên Vũ, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại, nhóm ca Nhật Nguyệt, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, Trịnh Mi Vân, Ban nhạc Luna Negra từ đất nước Cuba, Ban nhạc rock huyền thoại của Việt Nam – Microwave, cùng với sự góp mặt của MC Phương Thảo và nghệ sĩ Hoàng Rapper trong vai trò dẫn chương trình sẽ tạo được sức hút với khán giả. Đặc biệt, đóng vai trò là người hạ màn cho chương trình, Ban nhạc Microwave với phần biểu diễn kéo dài 30 phút hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một đêm nhạc đầy bùng nổ, ngập tràn cảm xúc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh KTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Chương trình nghệ thuật Nha Trang - Chào hè 2022 là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện gần 40 chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kinh tế du lịch, hội nghị hội thảo, vui chơi giải trí... hấp dẫn, đa dạng, phong phú. Dự kiến lôi cuốn đông đảo người dân và du khách hòa mình vào những hoạt động đầy sôi động, lung linh rực rỡ sắc màu.

Với chủ đề xuyên suốt năm 2022 “Điểm đến an toàn – Nha Trang biển gọi”, chương trình văn hóa, du lịch, thể thao tỉnh Khánh Hòa sẽ mang đến cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thông qua những ngày diễn ra chương trình, hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện - sẽ được giới thiệu, quảng bá một cách sâu rộng đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp thu hút một lượng lớn du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động, Ban Tổ chức còn thực hiện các điểm trang trí ấn tượng, nổi bật dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú để phục vụ Nhân dân và du khách chụp ảnh, check-in, lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp, đầy ý nghĩa./.

## **SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA**